

Source : ข่าวสด (ตจว.)

Date : 1 ธ.ค. 2560 Page : 1,10

No: 60411778

**‘ขเงิน’ออกเอง****เจอรวม.****มือบเทพาได้ประกัน**

**เปิดระดมทุนช่วยสู้คดี  
เมีย’แบม’สอน’ไก่อู’  
ไม่มีราคา-ใจอนกำผูก  
บักบ้อมปักสะเม็กสิทธิ  
ซีเกอร์ฟิวเรื่อง3ข.ได้**

15 แกนนำได้ประกัน หลัง  
อาจารย์มหาวิทยาลัยใช้ตำแหน่ง  
ค้าประกัน อจ.เปิดระดมทุนสู้คดี  
‘เทใจให้เทพา’  อ่านต่อหน้า 10

## ● ม็อบเทพา □ ต่อจากหน้า 1

ยูเอ็นแถลงจี้รัฐบาลยึดพันธสัญญา 'สิทธิมนุษยชน' เมียแบมสุดได้ 'ไก่อู' ชิวทะโหมก รัฐบาลทำให้ต่ำลงไปอย่างไร้ราคา จี๋ถอนคำพูด 'บักป้อม' ยันใช้กฎหมายปกติ ย้ำไม่ได้ละเมิด สิทธิ ลั่นจะเข้าใกล้ที่พักนรกฯ ได้อย่างไร มั่นใจไม่กระทบภาพลักษณ์รัฐบาล-คสช. ส่วนประกาศ 'พ.ร.บ.มั่นคงฯ' แต่ต่ออายุ 1 ปี

### ■ ลุ้นศาลให้ประกัน 15 เหน่น้ำเทพา

จากกรณีเจ้าหน้าที่จับกุมแกนนำและกลุ่มชาวบ้านเครือข่ายคนสงขลา-ปัตตานีไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหินรวม 16 คน ขณะเดินเท้าจาก อ.เทพา จ.สงขลา เพื่อไปยื่นหนังสือให้กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่มาประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในจ.สงขลา โดยมีเพียงเยาวชนอายุ 16 ปีคนเดียวที่ได้รับประกันตัว ส่วนอีก 15 คน ยังไม่ได้รับการประกัน เพราะหลักทรัพย์ไม่พอ

ความคืบหน้าเมื่อวันที่ 29 พ.ย. นายบรรจง นะแส นายกสมาคมรักษ์ทะเลไทย ในฐานะผู้ประสานงานช่วยเหลือแกนนำและชาวบ้านทั้ง 15 คนเปิดเผยว่า ขณะนี้ทีมทนายความกำลังอยู่ระหว่างการยื่นเรื่องขอประกันตัวทั้ง 15 คนต่อศาลจังหวัดสงขลาอีกครั้ง โดยใช้ตำแหน่งของ อาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และ อาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณ ค่าประกันแทนเงินสด หากศาลอนุญาตให้ประกันก็จะนำหนังสือไปยื่นให้ที่เรือนจำ จ.สงขลาเพื่อขอปล่อยตัวทั้ง 15 คน ออกมาแต่จะเป็นเวลาไคนั้นยังบอกไม่ได้ ส่วนความเคลื่อนไหวอื่น ๆ นั้น ขณะนี้ยังไม่รู้เพราะต้องดำเนินการยื่นเรื่องขอประกันตัวทั้ง 15 คนออกมาก่อน

### ■ เปิด 'เทใจให้เทพา' ระดมทุนช่วย

นายฉัฐพงศ์ จิตรนรินทร์ คณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดเผยว่า จากการปรึกษาหารือของทีม นักวิชาการและภาคประชาชน เนื่องจากมีชาวบ้านถูกจับดำเนินคดี ต้องใช้เวลาต่อสู้คดีหลายวัน จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่าย มีมติให้มีการระดมทุนต่อสู้คดี 'เทใจให้เทพา' ขณะนี้ได้เปิดบัญชีที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มอ. ในนาม นายธีรวัฒน์ ขวัญใจ นายสินาด ตรีวรรณไชย น.ส.อิสรา เจียมวิทย์ เลขที่บัญชี 5454918100 รศ.ดร.ฉัฐพงศ์กล่าวว่า ขณะนี้ทางกลุ่มไม่มีเงินสดค่าประกันแกนนำมีบอทั้ง 15 คน จึงได้ใช้ตำแหน่งของอาจารย์ 10 กว่าคน หากได้รับการประกันตัว ทางกลุ่มอาจารย์ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อสู้กับชาวบ้าน ในการต่อต้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเทพาต่อไป

### ■ 15 เหน่น้ำได้ประกันแล้ว

ต่อมาเวลา 16.30 น. ศาลจังหวัดสงขลา อนุญาตให้ประกันตัวทั้ง 15 คนแล้ว โดยหลังจากที่ศาลได้ไต่สวนแล้วเห็นว่า สามารถใช้ตำแหน่งของอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และอาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณรวม 6 คน ตามที่ทนายความยื่นคำประกันแทนเงินสดได้

โดยหลังจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ศาล และตำรวจจะนำหนังสือจากศาลมายื่นต่อทางเรือนจำจังหวัดสงขลา เพื่อขอลปล่อยตัวทั้ง 15 คน ซึ่งน่าจะได้รับการปล่อยตัวได้ในช่วงค่ำของวันเดียวกัน หลังทราบข่าวชาวบ้าน และญาติที่มาปักหลักรออยู่ที่หน้าเรือนจำจังหวัดสงขลา ตั้งแต่ช่วงเช้านั้นต่างแสดงความดีใจที่ทั้ง 15 คนจะได้รับอิสระในระหว่างประกันตัว

### ■ ภรรยาแบมสุดโพสต์ได้ 'ไก่อู'

ด้านอาจารย์สุไรณี สายนุ้ย จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) วิทยาเขตปัตตานี ภรรยา มุสตาฟาซิดีน วาบา หรือ แบรมุส โพสต์ข้อความถึง พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ให้ข้อมูลว่าที่สามีหายตัวไป ไม่ได้กลับบ้าน อาจจะไปที่เกี่ยวกับหญิงอื่นที่ไม่ใช่ภรรยา เหมือนเคยก่อนๆ ว่า "แบมสุด เป็นคนที่ไม่สั่งอาหารหรือดักข้าวกิน แต่จะรอกินข้าวของเรา และของลูกๆ ที่มีก็จะกินเหลือเป็นประจำ เพราะคิดเสมออาหารมีคุณค่ามากเกินกว่าจะทิ้ง ขว้าง แบมสุดหาเงินมาช่วยเหลือเด็กกำพร้าอย่างเจียวๆ มาอย่างต่อเนื่อง แบมสุดไม่เคยซื้อเสื้อผ้าใหม่ยกเว้นชุดละหมาด และเสื้อผ้าที่พี่น้องให้มา ใส่ใจและดูแลลูก พาลูกไปห้องสมุดได้ทุกวัน โดยไม่มีความเบื่อหน่าย แบมสุดสอนลูกท่องจำอัลกุรอานได้ตั้งแต่ลูกยังเล็ก แบมสุดจะพยายามไปละหมาดที่มัสยิด ให้ได้ทุกเวลาเท่าที่จะสามารถทำได้

แบมสุดไม่เคยต่อว่าใครให้ลูกและฉันได้ยินเลย แบมสุดมักจะพาลูกๆ ไปเยี่ยมคนแก่ตาบอดคนหนึ่ง ที่เป็นญาติทางแม่เป็นประจำ แบมสุด

ไม่เคยอยากมี ไม่อยากได้ ไม่ฟังเพื่อนในวัดอุอะไรใดๆ ใครที่รู้จักเขาจะรู้ว่า เขาประหยัดกับตัวเองมาก แบมสุด ไม่ชอบนั่งร้านน้ำชา กาแฟ หรือซื้อของกินเล่นอะไรใดๆเลย

### ■ สวนต่ำลงไปอย่างไร้ราคา-จี๋ถอน

แบมสุด ที่โก่พูดอย่างดลกขบขันในทีวีนั้น คงเป็นคนละแบมสุดกับกับสามีของจี๋ถอนนะ หรืออีกทางหนึ่งคำพูดของท่านได้เพิ่มเกียรติยศ และศักดิ์ศรีของแบมสุดที่ฉันรู้จักให้สูงขึ้น แต่ฉันได้ลดทอนความเป็นมนุษย์ของท่านให้ต่ำลงไปอย่างไร้ราคา

แบมสุดอาจไม่ใช่สามีที่ดีที่สุด แต่ไม่ได้เลวอย่างที่ท่านกล่าวหา สุดท้ายฉันขอไว้เอาลัยแก่ผู้นำ ผู้บริหารบ้านเมือง คงถึงคราวล่มสลายด้วยวิสัยทัศน์ของผู้นำเช่นนี้

โปรดถอนคำพูดที่ผิดไปเถอะ ท่านพลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด โปรดให้เกียรติคนดีเถิด ด้วยความเคารพ"

### ■ เผย 'แบมสุด' ปลอดกภัยดี

วันเดียวกัน อ.เอกรินทร์ ส่วนศิริ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มอ.ปัตตานี ร่วมกับ อ.สุไรณี ภรรยาของแบมสุด ได้เฟซบุ๊กไลฟ์ให้สัมภาษณ์ในกรณีดังกล่าวผ่านทางเฟซบุ๊ก Ekkarin Tuansiri โดยอ.เอกรินทร์พูดถึงกรณีการหายตัวของแบมสุดว่า สิ่งสำคัญที่ต้องออกมาพูด เนื่องจากแบมสุด เป็นแกนนำคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ซึ่งในช่วงแรกนั้นไม่สามารถติดต่อได้ จากนั้นเมื่อวันที่ 28 พ.ย. โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้พูดถึงกรณีแบมสุด ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากต่อความเข้าใจของคนในสังคมไทย และมีผลอย่างมากต่อคนข้างหลัง คือ อ.สุไรณี จึงจำเป็นต้องชี้แจงเรื่องดังกล่าวให้ทุกคนได้รับทราบ พร้อมถามว่า ตอนนี้แบมสุด ปลอดกภัยดีหรือไม่

อ.สุไรณี กล่าวตอบว่า 2-3 วันที่ผ่านมาได้รับกำลังใจจากเพื่อน และคนที่ไม่รู้จักเป็นจำนวนมาก ตอนนี้แบมสุดปลอดภัยดี ส่วนที่มีคำถามมากกว่าแบมสุดอยู่ที่ไหนนั้น ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าแบมสุดอยู่ที่ไหน แต่จากการพูดคุยกันได้ทราบว่าเป็นปลอดภัยดี และได้ติดต่อกันมาบ้าง ส่วนตัวตอนนี้ยังไม่มีความหมายเรียก หรือหมายจับแบมสุด ตอนนี้เข้าใจว่าอาจยังอยู่ในการเตรียมตัวทำอะไรบางอย่าง เลยยังไม่ได้ออกมา

## ■ ผิดหวังคำพูด 'โฆษกรัฐบาล'

อ.เอกรินทร์ ถามต่อว่า ที่พล.ท.สรรเสริญ ออกมาพูดถึงกรณีเบมูส ว่าอาจไปหาหรือไปเกี่ยวข้องกับผู้หญิงที่ไม่ใช่ครอบครัวของตน

อ.สุไรณี ตอบว่า ตอนแรกที่ได้อิน พายยาม หากคิดปดังก้าวดู รู้สึกจากใจว่าผิดหวัง ที่โฆษก สำนักนายกฯ ไม่ได้สอบถามมาทางครอบครัว หรือภรรยาโดยตรง ถึงความเป็นมาของเรื่องนี้ ไม่มีใครมาสอบถาม ทำให้ผิดหวังในคำพูด ซึ่งคนพูดถือเป็นบุคคลสำคัญในประเทศ และมีบทบาทบริหารประเทศ และเป็นผู้มีอำนาจ

“จริงๆแล้วควรแสดงความเป็นมืออาชีพมากกว่านี้ เรื่องการสื่อสารนั้นสำคัญ เพราะสิ่งที่พูดคือกำลังสื่อสารกับประชาชน สารที่พูดออกมา มีผลต่อความรู้สึกของประชาชนโดยตรง ขณะนี้ครอบครัวมีความกังวล เมื่อได้รับการสื่อสารเช่นนี้จากบุคคลสำคัญของประเทศ ทำให้รู้สึกผิดหวังหนักมากเข้าไปอีก และคิดว่าในฐานะผู้มีอำนาจ ผู้นำ หรือผู้ที่ทำหน้าที่สื่อสารกับประชาชน ควรสร้างความเข้าใจที่ดีให้กับประชาชน และมีช่องทางในการสื่อสารในทางที่ดีให้กับประชาชน และควรมีความเป็นมืออาชีพมากกว่านี้”

## ■ ชักนพุดต้องทบทวนตัวเอง

ข้อมูลที่พล.ท.สรรเสริญ พูดออกมาอีกคนที่อยู่รอบตัวเบมูส จะรู้ว่าเบมูสเป็นคนอย่างไร และความจริงเป็นสิ่งที่ไมตาย อยากให้รัฐฟังเสียงของประชาชน และถึงสิ่งไหนที่ต้องนำไปสู่ความขัดแย้ง อยากให้รัฐทบทวน และคืนความสุขให้ประชาชน

อ.เอกรินทร์กล่าวว่า ครั้งนี้ต้องการสื่อสารเรื่องของเบมูส ที่หลายคนต้องการติดต่อ อ.สุไรณี และบอกความรู้สึกของครอบครัว ที่ทำให้เรื่องนี้เกิดความเข้าใจผิด ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมาก โดยคนที่พูดคนที่ให้ข้อมูลจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทบทวนตัวเอง

## ■ ยูเอ็นเรียกร้องปล่อย 15 แกนนำ

วันเดียวกัน สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (UNOHCHR) เรียกร้องให้รัฐบาลไทยปล่อยตัวและยกเลิกข้อกล่าวหาผู้ชุมนุมทุกรายที่ถูกจับกุมขณะเดินประท้วงอย่างสันติต่อต้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินขนาด 2,200 เมกะวัตต์ ที่จังหวัดสงขลา ภาคใต้ของประเทศไทย

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 27 พ.ย.ที่ผ่านมา ชาวบ้านประมาณ 100 คนจาก อ.เทพา จ.สงขลา ได้ร่วมชุมนุมเพื่อยื่นหนังสือแก่นายกรัฐมนตรีที่อยู่ระหว่างการลงพื้นที่จังหวัดภาคใต้ แต่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ทหารในท้องถิ่น เข้าสกัดการชุมนุมและจับกุมตัวชาย 17 คน ซึ่งรวมถึงผู้สื่อข่าวในท้องถิ่นและเด็กวัย 16 ปี

ผู้ชุมนุมทั้ง 16 คนถูกตั้งข้อหาร่วมกันเดินอันเป็นการกีดขวางการจราจรตามพ.ร.บ.ทางหลวง และต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานซึ่งได้กระทำการตามหน้าที่ตามมาตรา 138 ของประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งผู้ชุมนุมอาจต้องโทษจำคุกสูงสุดถึง 2 ปี หากพบว่ากระทำความผิดตามข้อกล่าวหา ทั้งนี้ ผู้ชุมนุม 15 คนยังคงถูกควบคุมตัว ขณะที่เด็กวัย 16 ได้รับการประกันตัวเมื่อวานนี้

## ■ ขี้ผู้ประท้วงถูกข่มขู่-ฆ่าเพิ่มขึ้น

“การประท้วงอย่างสันติเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของสังคมประชาธิปไตย เพื่อก่อให้เกิดสำนึกรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมของสาธารณชน” ซินเธีย เวลีโก ตัวแทนประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ กล่าว

ซินเธีย เวลีโก กล่าวอีกว่า ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสำนักงานข้าหลวงใหญ่ฯ ได้รับรายงานหลายครั้ง กรณีชาวบ้านในชุมชนและนักกิจกรรมผู้ประท้วงโครงการพัฒนาอย่างสันติ เนื่องจากความกังวลด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความเป็นอยู่ ถูกข่มขู่จากทางการและบริษัทผู้พัฒนาโครงการ

เวลิโกกล่าวว่า สมาชิกในชุมชนและนักกิจกรรมในประเทศไทยจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ถูกปลิดชีวิต ทำร้ายร่างกาย ตั้งข้อหาทางอาญาว่าทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง และยังคงขัดขวางไม่ให้ชุมนุมอย่างสันติ หรือเข้าร่วมในการอภิปรายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาต่างๆ อีกด้วย

## ■ ทวงพันธสัญญาสิทธิมนุษยชน

สิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้ล้วนตรงข้ามกับพันธสัญญาที่ประเทศไทยทำไว้อย่างแน่นแฟ้น ในเรื่องเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและหลักการชั้นนำของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน เป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลไทยต้องดำเนินขั้นตอนสำคัญเพื่อให้เกิดการหารือกับสาธารณะอย่างสม่ำเสมอ บนพื้นฐานของความสุจริตใจ และเพื่อให้ได้รับความยินยอมที่เป็นอิสระบนพื้นฐานของการได้รับข้อมูลเพียงพอและล่วงหน้าจากชุมชนผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาด้วยวิธีที่มีความหมายตามที่รัฐธรรมนูญไทยได้รับประกันไว้

“เราขอเรียกร้องให้ทางการไทยรับประกันสิทธิในการชุมนุมอย่างสันติและสิทธิในการแสดงความคิดเห็น รวมทั้งขอให้คุ้มครองความปลอดภัยและเกียรติของสมาชิกชุมชนตลอดจนผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน ในวิถีที่สอดคล้องกับพันธระของประเทศไทยภายใต้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศด้วย” เวลีโกย้ำ

## ■ ม.เที่ยงคืนชี้หยุดใช้อำนาจบังคับ

ด้านมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนออกแถลงการณ์เรื่อง “หยุดการใช้อำนาจที่ไม่ชอบธรรมของรัฐบาลทหาร” ใจความว่า การใช้ความรุนแรงและมาตรการทางกฎหมายกับชาวบ้านเครือข่ายคนสงขลา-ปัตตานีไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหิน ที่เดินทางขอเข้าพบนายกฯ เมื่อวันที่ 27 พ.ย.นั้น แยกไม่ออกจากกระบวนการดำเนินตามนโยบายบังคับให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมของรัฐบาลภายใต้อำนาจของทหารชุดนี้ นโยบายบังคับให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจนี้ ไม่แตกต่างไปจากนโยบายบีบบังคับคนพื้นเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปลี่ยนแปลงระบบการผลิตในสมัยการล่าอาณานิคมก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งก่อให้เกิดความเดือดร้อนไปทั่วทุกหย่อมหญ้า

“รัฐบาลทหารที่ไม่ได้เป็นตัวแทนของประชาชนได้วางแผนและใช้กำลังความรุนแรงบีบบังคับให้เกิดความเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่อันจะมีผลต่อชีวิตผู้คนไม่ใช่เพียงเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้เท่านั้น การใช้อำนาจในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในทุกพื้นที่ ผ่านการผลักดันโครงการและนโยบายต่างๆ ทั้งในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคตะวันออก ภาคกลาง การขึ้นมามีอำนาจโดยปราศจากการยึดโยงกับพี่น้องประชาชน ทำให้การตัดสินใจทางการเมืองเศรษฐกิจในโครงการต่างๆ ไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่ออนาคตที่พี่น้องประชาชน ดังกรณีการเดินหน้าโรงไฟฟ้าเทพาก็เป็นประจักษ์พยานอันชัดเจนในภาคใต้ที่เกิดขึ้น โดยไม่ให้ความสำคัญต่อความเห็นของผู้คนเลยแม้แต่น้อย เฉกเช่นเดียวกับการกระทำต่อประชาชนในพื้นที่ต่างๆ”

## ■ จีปปล่อย-ยุติโรงไฟฟ้าถ่านหิน

การถูกริบอำนาจการตัดสินใจในอนาคตของตนเองเช่นนี้ จะก่อให้เกิดปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอย่างรุนแรง ดังนั้นรัฐบาลทหารจึงต้องสำนึกตนเองว่าปราศจากความชอบธรรมทางการเมือง และไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะก่อให้เกิดปัญหายุ่งยากต่ออนาคตอย่างไม่รับผิดชอบเช่นนี้

มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนขอเรียกร้องต่อสังคมให้ช่วยกันกดดันรัฐบาลทหารไม่ให้ใช้อำนาจอันปราศจากความชอบธรรมในการกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน และร่วมกันกดดันให้รัฐบาลดำเนินการต่อไปนี้ 1. ยุติการดำเนินโครงการใหญ่ที่จะก่อปัญหาให้แก่สังคมไม่ว่าทางด้านสิ่งแวดล้อมหรือชีวิตผู้คนในทุกพื้นที่ทุกโครงการ 2. ยุติโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา และปล่อยผู้ถูกจับกุมในกรณีโรงไฟฟ้าเทพาอย่างไม่มีเงื่อนไข 3. เอาผิดต่อผู้บังคับบัญชาในพื้นที่ที่ทำให้เกิดการใช้ความรุนแรงต่อพี่น้องประชาชน

## ■ ศรีสุวรรณยื่นร้อง 'กสม.-ปปช.'

ขณะที่นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กล่าวว่า การจับกุม กักขังชาวบ้านเพื่อสอบสวนและนำตัวไปยังศาลจังหวัดเพื่อฝากขังตามที่มีภาพข่าวปรากฏผ่านสื่อและโซเชียลมีเดีย นั้น ดำรงได้ใช้ไซเบอร์ขนาดใหญ่มั่วร้ายข่มขู่ชาวบ้านผู้ต้องหากจากโรงพักขึ้นรถพาไปศาล การกระทำดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง รวมถึงการที่นายกช ออกข้อกำหนดโดยอาศัยพ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 โดยห้ามบุคคลใดออกนอกเขตสถานที่ในเวลาที่กำหนด ห้ามการใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะในเขตพื้นที่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี และ อ.จะนะ อ.นาทวี อ.เทพา และ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา เป็นเวลา 1 ปีนั้น เป็นการใช้อำนาจที่เกินกว่าเหตุ ละเมิดสิทธิมนุษยชนและขัดต่อรัฐธรรมนูญหลายมาตรา

นายศรีสุวรรณกล่าวต่อว่า สมาคมจะนำความไปร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เพื่อไต่สวนผู้ที่กระทำการละเมิดในวันที่ 30 พ.ย. จากนั้นจะนำความกรณีการใช้กำลังสลายการเดินทางมายื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายกช และการออกข้อกำหนดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายความมั่นคงต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

## ■ พท.จีปปล่อย15แกนนำ-พ้นคนจับ

วันเดียวกัน ร.ท.หญิง สุณิสา เลิศภควัต อธิบดีกรมโฆษกพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวว่า สิ่งที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกช ควรต้องทำเกี่ยวกับกรณีการสลายการชุมนุมโดยใช้ความรุนแรงต่อชาวบ้าน อ.เทพา จ.สงขลา มี 3 เรื่อง คือ 1. รัฐบาลต้องปล่อยตัวชาวบ้านที่คัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินทันทีอย่างไม่มีเงื่อนไข 2. ดำเนินการทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ผู้ฝ่าฝืนมติ ครม.ที่ประกาศให้สิทธิมนุษยชนเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งมีฐานะเป็นคำสั่งในทางบริหารที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ การฝ่าฝืนมติ ครม.ถือเป็นความผิดทางวินัยหรืออาจผิดวินัยร้ายแรง ตาม ม.84 และ 85(7) พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

3. ขอให้ดำเนินคดีอาญา ม.157 กับเจ้าหน้าที่ที่จับกุมและใช้ความรุนแรงกับชาวบ้าน เพราะเป็นการขัดขวางการใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของประชาชน ตาม ม.34 ของรัฐธรรมนูญ และเป็นไปตามข้อ 19 ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ อันเป็นกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งไทยให้การรับรองไว้ตั้งแต่ พ.ศ. 2484 ทั้งนี้รัฐบาลต้องลงโทษต่อผู้ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนเพื่อให้เป็นบรรทัดฐาน

## ■ เนะรัฐบาลฟังทุกข์ชาวบ้าน

ร.ท.หญิง สุณิสา กล่าวด้วยว่า การที่ประชาชนมาร้องทุกข์ครั้งนี้ก็มีเหตุผลอันสมควรที่จะรับฟัง เพราะถ่านหินเป็นพลังงานที่ไม่สะอาด และชาวบ้านจะได้รับผลกระทบโดยตรงในหลายๆ ด้าน ที่สำคัญรัฐบาลเป็นฝ่ายเดินทางลงพื้นที่ไปหาชาวบ้าน เพื่อไปรับฟังทุกข์สุขของชาวบ้านไม่ใช่หรือ

“การใช้กำลังลงมือลงไม้กับชาวบ้านที่เดือดร้อน และจับเขาเข้าคุกแบบนี้ อาจส่งผลกระทบไปถึงการแก้ปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ซึ่งจะทำให้การทุ่มเทแก้ปัญหาตลอด 13 ปีนับตั้งแต่ปี 2547 ต้องสูญเปล่า เพราะการรังแกชาวบ้านในลักษณะนี้ คือหนึ่งในสาเหตุสำคัญของปัญหาความไม่สงบในภาคใต้ หากพล.อ.ประยุทธ์ซึ่งเป็นผู้นำที่ใช้กำลังทหารยึดอำนาจมาบริหารประเทศ ไม่สามารถจัดการลูกน้องตัวเองที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและฝ่าฝืนมติครม.ได้ ก็สมควรลาออกไปเสียอย่าอยู่ให้บ้านเมืองเสียหายต่อไปเลย” ร.ท.หญิงสุณิสากล่าว

## ■ นิพิฏฐ์ห่วงหลังอำนาจทำพัง

ค่านายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงกรณีที่ พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกช ตั้งข้อสังเกตว่า นายมูฮัมหมัดชีดีน วาบา หรือแบมมูส แกนนำกลุ่มคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน อาจไปเที่ยวกับผู้หญิงเหมือนกรณีของคนอื่นว่า จะเห็นได้ว่าระยะหลังๆ ผู้นำในรัฐบาล ไม่ค่อยระมัดระวังเรื่องการแสดงท่าทีในการออกความเห็น ซึ่งจะเป็นในลักษณะแข็งกร้าว ทางโฆษกรัฐบาลก็ออกความเห็นในทางที่ไม่ค่อยระมัดระวัง ช่วงที่แกนนำคนนี้หายไปอาจจะเป็นไปได้หลายสาเหตุ รัฐบาลจำเป็นต้องแสวงหาข้อเท็จจริง แต่ไม่จำเป็นต้องบอกเหตุผลอย่างที่ พล.ท.สรรเสริญกล่าวมาก็ได้

“เรื่องนี้เป็นการแสดงถึงการใช้อำนาจที่ไม่ระวัง ผ่านทางการพูด คนที่อยู่ในอำนาจนานๆ มักจะหลงอำนาจ ไม่ค่อยมองเห็นคนอื่นอยู่ในสายตา และไม่ให้เกิดภัย เพราะมั่นใจในอำนาจตัวเอง ถือเป็นเรื่องที่อันตราย ยิ่งคนที่อยู่ในอำนาจที่ไม่ค่อยมีการตรวจสอบก็มักจะเป็นเช่นนี้” นายนิพิฏฐ์กล่าว

นายนิพิฏฐ์กล่าวว่า เรื่องการพูดถ้าไม่ระมัดระวังจะต้องกระทบต่อจิตใจของคนได้อย่างแน่นอน พอไม่ให้เกิดภัยก็ทำให้ความรู้สึกร่วมระหว่างรัฐบาลกับประชาชนดูจะห่างเหินกัน คราวนี้คนที่เคยเชียร์รัฐบาลทหารก็จะนั่งไม่ติดแล้ว เพราะระยะหลังรัฐบาลเหมือนนักมวยที่โดนหมัดสวนไปเยอะ ซึ่งลักษณะที่เกิดขึ้นเหมือนกับคนที่อยู่ในอำนาจช่วงท้ายๆ ประวัติศาสตร์เคยมีให้เห็นแล้วว่า คนที่อยู่ในอำนาจนานก็จะจบแบบนี้ และถ้าเป็นแบบนี้อีกหลายๆ ครั้งก็อาจเกิดเหตุความไม่พอใจของประชาชนมากขึ้นก็ได้ แต่เราไม่อยากคิดไปถึงจุดนั้น

## ■ ป้อมโยนศาล-ยื่นใช้กม.ปกติ

ที่กระทรวงกลาโหม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม กล่าวถึงการต่ออายุ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 พื้นที่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี และอ.จะนะ อ.นาทวี อ.เทพา และอ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ถึงวันที่ 30 พ.ย.2561 ว่า กฎหมายดังกล่าวไม่ใช่ของใหม่ แต่เป็นการต่ออายุกฎหมายเดิมที่จะครบกำหนดวันที่ 30 พ.ย.นี้ เราจึงจำเป็นต้องต่ออายุกฎหมายดังกล่าวเพื่อบังคับใช้ในพื้นที่ ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวกับกรณีมือบอดต่อต้านการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา

พล.อ.ประวิตรกล่าวต่อว่า ส่วนการดำเนินการกับมือบอดนั้น รัฐบาลไม่ได้ทำอะไรเพราะไม่ได้เกี่ยวข้องกับ เรื่องนี้ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย ทราบว่าได้ส่งเรื่องให้ศาลแล้ว ขณะที่การตั้งข้อกล่าวหาแกนนำมือบอดนั้น ขอชี้แจงว่าเราไม่ได้ใช้พ.ร.บ.ชุมนุมพื้นที่สาธารณะ พ.ศ.2558 แต่เป็นเรื่องใช้ความรุนแรงและขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ รวมถึงการกีดขวางการจราจร

เมื่อถามว่าหลายฝ่ายเรียกร้องให้ปล่อยตัวแกนนำ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า เป็นเรื่องของศาล เพราะเราใช้กฎหมายปกติ ไม่ใช่กฎหมายทางการเมือง ส่วนจะรอมขอมให้หรือไม่ เป็นขั้นตอนของศาล และตำรวจ

## ■ ย้ำไม่ได้ละเมิดสิทธิมนุษยชน

เมื่อถามว่าเกรงว่าจะนำเรื่องนี้ไปจุดประเด็นหรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า คิดว่าไม่เพราะเราไม่ได้ใช้กฎหมายชุมนุม ก่อนหน้านี้เราออกผู้ชุมนุมแล้วว่าย้ายเข้าไปใกล้ที่พักนายฯ อยากรให้ส่งหนังสือเรียนมาเท่านั้น และคิดว่าเรื่องนี้ไม่มีการเมืองหนุนหลัง ส่วนที่กสม.

ออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชนนั้น ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน เพราะเป็นกฎหมาย ถ้าทุกคนไม่ทำตามกฎหมาย แล้วบ้านเมืองจะอยู่ได้อย่างไร

ผู้สื่อข่าวถามถึงการที่รัฐบาลให้พันธสัญญาเกี่ยวกับบัตรสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนั้น จะสวนกับแนวทางของรัฐบาลหรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า “ไม่สวนกัน เพราะเป็นเรื่องกฎหมาย เป็นการขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ และกีดขวางการจราจร ผมขอถามว่าจะไปเดินขบวนเรียกร้องได้อย่างไร จะเข้าไปใกล้ที่พักนายฯได้อย่างไร เราขอให้ส่งหนังสือมาก็พอ พร้อมทั้งย้ำว่าไม่ได้ละเมิดสิทธิมนุษยชน”

## ■ ‘รบ.-คสช.’ ไม่เสียภาพลักษณ์

พล.อ.ประวิตรกล่าวอีกว่า เหตุการณ์นี้ตนคิดว่าไม่ทำให้รัฐบาลและคสช.เสียภาพลักษณ์ เพราะเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม และไม่ได้ทำตามคำสั่งใคร ส่วนที่มองว่าเรื่องนี้อาจจะมีการที่วางยารัฐบาลนั้น คิดว่าไม่มีและไม่กลัว เพราะไม่ได้ใช้กฎหมายชุมนุม คนในพื้นที่จะรวมตัวกดดันได้อย่างไร เพราะทำตามกฎหมาย ไม่เช่นนั้นก็ไปกดดันทางศาล และยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้ต้องการให้คดีนี้เป็นคดีตัวอย่าง เพราะทุกคนต้องทำตามกฎหมายเดียวกัน

เมื่อถามว่ารัฐบาลบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดโดยไม่ฟังเสียงประชาชนในพื้นที่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า คนส่วนใหญ่เขาโอเค ทำไม่มองคนส่วนใหญ่บ้าง แล้วเป็นประชาธิปไตยหรือเปล่า คนส่วนน้อยก็ยื่นหนังสือมา อันไหนรัฐบาลทำได้ ก็จะทำ อันไหนทำไม่ได้ก็ไม่ทำ

ผู้สื่อข่าวถามว่ารัฐบาลยังเดินหน้าสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ยังไม่ถึงกระบวนการนั้น แต่ตนทราบว่าผลการทำประชาพิจารณ์นั้น คนในพื้นที่ให้การสนับสนุน

## ■ แจงสั่งเคอร์ฟิวแค่ต่ออายุกม.เดิม

พล.ต.พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) กล่าวถึงกรณีต่ออายุบังคับใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคง ว่า การประกาศต่ออายุกฎหมายไม่ได้เกี่ยวข้องกับต่อต้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน อ.เทพา แต่อย่างไร เพราะเรื่องนั้นเป็นการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐตามปกติ หากใครคิดจะไปตามผิด ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับกฎหมายนี้ อีกทั้งการประกาศใช้กฎหมายดังกล่าวสอดคล้องนโยบายการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตนขออย่าให้ไปเชื่อมโยงกับเรื่องมือบอด จะทำให้สังคมเกิดความเข้าใจผิด สำหรับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีกฎหมายพิเศษ 3 ฉบับ คือ 1.กฏอัยการศึก 2.พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และ3.พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ

“ขอให้เข้าใจว่ากฎหมายพิเศษทั้ง 3 ฉบับนี้มีไว้เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนเหตุการณ์มือบอด เมื่อวันที่ 27 พ.ย.ที่ผ่านมา จะดำเนินการตามกฎหมายปกติของพนักงานสอบสวน ดังนั้นอย่านำมาเชื่อมโยงกัน เพราะไม่เกี่ยวข้องกัน” โฆษก กอ.รมน. กล่าว



🏠 **ได้ประกัน** - กลุ่มชาวบ้านคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาแสดงความดีใจ ภายหลังจากศาลจังหวัดสงขลาให้ปล่อยตัวชั่วคราว 15 แกนนำที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำ โดยมีอาจารย์ 6 คนใช้ตำแหน่งเป็นหลักประกัน เมื่อวันที่ 29 พ.ย.



🏠 **โต้กลับ** - นางสุไรณี สายนุ้ย อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ภรรยานายมุสตาฟาซิดีน วาบา หรือ ‘แบมมูส’ (ภาพเล็ก) แกนนำคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาที่หายตัวไป แฉลงตอบโต้โฆษกรัฐบาลที่ตั้งข้อสังเกตสามีอาจหายไปกับหญิงอื่น